

## ผู้ชาย 7 แบบ ที่ทำให้ผู้หญิงละลาย

นำเสนอเมื่อ : 6 พ.ย. 2552





ขึ้นชื่อว่าผู้หญิงหรือแม้แต่ผู้ชายย่อมมีสเปคไม่เหมือนกันแน่นอน ชายบางคนชอบผู้หญิงขาวสวยตัวเล็กสุดโต่งเกาหลีที่กำลังอินเทรนด์ บางคนก็ชอบสาวผิวเข้มวอบอันสุดเซ็กซี่ บางคนก็ชอบเรียบริ้วๆใสแฉิวๆ แต่เราจะรู้ไหมครับว่าผู้หญิงเค้าก็จัดอันดับชายที่ทำให้เธอหลงใหลไวเหมือนกัน ลองมาดูกันครับว่าผู้ชายทั้ง 7 ประเภทที่พวกเธอชอบนั้นคืออะไร

### 1. ผู้ชายโรแมนติก

เธอชอบให้คนส่งดอกไม้สวยๆให้บ่อยๆ ใ้พาไปกินข้าวในร้านที่สวยงามแล้วสุดจะโรแมนติก หรืออาจจะเป็นการเล่นกีตาร์เพลง 'I'm Yours' ในการปลุกคุณตอนเช้า เรื่องโรแมนติกเหล่านี้พวกเธอชอบนัก

**ทำไมเธอถึงชอบ?** เธอชอบเพราะว่าชายเหล่านี้จะทำให้เธออุ่นๆรักๆน่าทะนุถนอมและดูมีคุณค่ามาก จากการทำพวกเธอมีความสุขโรแมนติกให้เธอจะทำให้เธอกลายเป็นผู้หญิงที่อ่อนหวานและโรแมนติกตามไปด้วยนั่นเอง

### 2. ผู้ชายมั่นใจ

ผู้ชายที่ชอบแสดงความเป็นผู้นำ สามารถขึ้นมาเป็นข้างเท่าหน้าได้ดี เมื่ออยู่ในที่สาธารณะจะดูเป็นคนมีพลังและมีอำนาจมาก ขอความช่วยเหลือของผู้ชายที่มั่นใจในตนเองสูงก็คือ

ชายเหล่านี้จะคิดว่าตนเองดูหล่อในสายตาของแฟนสาว ดังนั้นพวกเขาจึงไม่หึงหวงถ้าจะมีชายอื่นหรือแม่แแต่เพื่อนในกลุ่มเข้ามาคุยกับเธอ ซึ่งนั่นทำให้เธอสบายใจขึ้นเยอะ

**ทำไมเธอถึงชอบ?** อยากรู้ที่บอกว่าชายเหล่านี้จะมีมั่นใจในตนเองและบุคลิกของตนเอง ซึ่งการมั่นใจนี้เมื่อมีผู้หญิงเข้ามาคิดพัน ผู้หญิงคนนั้นก็รู้สึกมั่นใจหรือ "รู้สึกวาตนะเองพิเศษและสวย" ตามไปด้วยนั่นเอง

### 3. ผู้ชายดีศรี

ชายเหล่านี้สามารถจะวาดภาพหรือแต่งเพลงให้เธอประทับใจได้ โดยอาศัยความเป็นศิลปินในตัวอง หม่อมดีศรีชอบทำให้เธอประหลาดใจบ่อยๆ ใ้ดูเคียดู Gossip Girl Season 2 คงจะเข้าใจตอนที่ Serena ครหาใจไปกับศิลปินหนุ่ม ซึ่งศิลปินหนุ่มรายนี้ก็สรรคหาวิธีมาเซอร์ไพรซ์เธอเสียเหลือเกิน

**ทำไมเธอถึงชอบ?** ผู้หญิงทุกคนอยากเป็นคนที่พิเศษกว่าคนอื่น ดังนั้นด้วยความสามารถด้านศิลปะและการทำคอนเสิร์ตประหลาดใจของผู้ชายดีศรีนี้แหละทำให้เธอกลายเป็นคนพิเศษได้ง่ายๆ

### 4. ผู้ชายต่างช่วงติ

ผู้ชายที่ขานนำเข้ามาทะเลมาไกลย่อมมีลักษณะหน้าตาและนิสัยใจคอที่แปลกไปกว่าหนุ่มท้องถิ่นทั่วไป คิดดูสิว่าถ้าคุณไปเดินตามทางสรรพสินค้าแล้วมีฝรั่งเดินมากลุ่มหนึ่งคุณก็ต้องหันมอง ดังนั้นจึงไม่แปลกที่ชาวต่างชาติสามารถทำตัวให้ตกเป็นเป้าสายตาได้ง่ายๆ

**ทำไมเธอถึงชอบ?** ชาวต่างชาติสามารถทำตัวให้น่ารักได้ตลอดเวลา คิดดูสิว่าแค่หนุ่มเกาหลีพูดไทยได้แค่คำเดียวว่า "ชาวดีศรีครับ" แค่นี้สาวก็กรี๊ดสลบแล้ว อย่างนี้หนุ่มไทยอย่างเราต้องรีบทำคะแนน

### 5. ผู้ชายไร้ลิมิต

ผู้ชายประเภทนี้เป็นพวกที่ชอบทำอะไรสุดๆ ไร้ชีวิตต่างหาก เขาสามารถพาเธอไปเที่ยวโดยไม่มีเงินสักบาทแต่อาศัยการบกรทดแทน หรือแม่แต่จะเป็นซื้อตั๋วเครื่องบินไปต่างจังหวัดแบบเหินห่านบินแล่น คิดขึ้นได้ก็ไปเลยก็มี แบบนี้สาวๆต้องตื่นเตนตลอดเวลาแน่นอน

**ทำไมเธอถึงชอบ?** ลึกๆในจิตใจสำนึกของผู้หญิงทุกคนล้วนแล้วแต่มีความคิดบงกชอยู่ทั้งสิ้น ดังนั้นเราโค้โดยแนะนำเช็กเอาท์สถานที่ไปนั้นๆคุณโค้ลองทำจะรู้เลยว่าเธอไม่ปฏิเสธ เขนกันกับผู้ชายประเภทนี้ที่จะทำให้ความบงกชในตัวเธอพุ่งพลาน เรียกได้ว่าโค้สนองจิตใจสำนึกก็ว่าได้

### 6. ผู้ชายฉลาด

ชายเหล่านี้มักจะมีพุดจาและวางท่าทางได้ดี บางรายอาจจะมีความรู้ด้านจิตวิทยาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ทำให้ทุกครั้งที่เขาโค้พุดคุยกับชายเหล่านี้ก็มักจะมีไม่พจนที่จะตกหลุมรักพวกเขา เพราะน้อยคนนักที่ผู้ชายจะทำตัวเป็นผู้ฟังและคนสนทนาที่ดี

**ทำไมเธอถึงชอบ?** ผู้ชายที่ทำตัวเป็นผู้ฟังนั้นหายาก ดังนั้นเธอจึงคิดว่าคนๆนั้นที่เธออยู่ด้วยแล้วมีความสุข แม้ว่าเมื่อเวลาผ่านไปร่างกายของคุณจะร่วงโรยแต่อาศัยจิตวิทยาในการพุดคุยก็สามารถหาสาวสวยๆกลับมาห้อยได้

### 7. ผู้ชายที่แสนดี

เขาคอยดูแลเธอทุกอย่างก้าว พาไปทานร้านอาหารและจ่ายทุกครั้ง เลื่อนเก้าอี้ให้เธอ ไม่เคยลืมวันครบรอบ ส่งและรับเธอหน้าประตูทุกครั้ง รุ้ใจและสามารถอ่านสีหน้าเธอออกว่าเธอพอใจหรือไม่

**ทำไมเธอถึงชอบ?** ไม่ชอบก็แปลกแล้ว ชายหนุ่มที่แสนดีขนาดนี้ คอยดูแลเอาใจเธอทุกอย่าง แถมยังเก่งในเรื่องอภิปญชาวามไปถึงการอ่านสีหน้าออกด้วย สาวๆคนไหนโค้ชายหนุ่มผู้นี้ไปครอบครองก็เหมือนโค้ดีไปตลอดชีวิตแล้ว

อย่างที่บอกว่าไม่ใช่แค่ผู้ชายอย่างเราเท่านั้นที่จะมีสเปคของสาวในฝัน แต่สาวเองเค้าก็มีผู้ชายในฝันเช่นกัน รู้อย่างนี้แล้วมาเร่งปรับปรุงนิสัยให้เขาไปอยู่ใน 1 ใน 6 ประเภทข้างต้นกันเถอะ

របបតុល្លា : metro-society